

รายงานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๑
(1st AIPACODD) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยพลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย และนางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิก AIPA และผู้แทนจากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด (ASOD) การประชุมเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิก AIPA ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๑ ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์

พิธีเปิดการประชุม

ในพิธีเปิดการประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๑ นายตัน ชวน จิน ประธานรัฐสภาสิงคโปร์กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมในการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๑ ซึ่งยกระดับมาจากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้อเท็จจริงของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ AIFOCOM ที่เป็นกลไกที่สำคัญของ AIPA ในการจัดการกับปัญหาเสพติดในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง และขอให้การประชุม AIPACODD ยังคงความมุ่งมั่นในการจัดการกับปัญหาเสพติดในภูมิภาคต่อไป เพื่อให้เป็นอาเซียนปลอดยาเสพติดในอนาคต ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ยังได้ให้ความสำคัญกับริบบิ้นสีเขียว - ขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รณรงค์ต่อต้านการใช้จ่ายในทางที่ผิดของอาเซียนที่สิงคโปร์เป็นผู้ริเริ่ม โดยสีที่ต่างกันสื่อถึง “สุขภาพ” “ความมีชีวิตชีวา” และ “พลัง” ริบบิ้นดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในฐานะของสัญลักษณ์ของอาเซียนในการต่อต้านยาเสพติดหลังจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยยาเสพติด ครั้งที่ ๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

จากนั้นนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ได้กล่าวขอบคุณรัฐสภาสิงคโปร์ในการจัดสนับสนุนการประชุม AIPACODD ในครั้งนี้ และเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นย่างก้าวที่สำคัญของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนในการสนับสนุนด้านนิติบัญญัติต่อการต่อต้านยาเสพติดในภูมิภาค



นายอิสรา สุนทรวัฒน์ กล่าวเปิดการประชุม

การประชุมครั้งที่ ๑

การประชุมครั้งที่ ๑ เริ่มต้นขึ้นด้วยการแต่งตั้งประธานการประชุมและรองประธานการประชุม โดยนายคริสโตเฟอร์ เดอซูซ่า สมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์ได้รับการรับรองให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม และ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับเกียรติทำหน้าที่รองประธานการประชุม ในฐานะของเจ้าภาพการประชุม AIPACODD ครั้งต่อไป จากนั้นเป็นการแนะนำตัวของคณะผู้แทน ประเทศสมาชิก และการรับรองระเบียบวาระการประชุม ต่อด้วยการรายงานสถานการณ์ภายในประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติด และรายงานการดำเนินงานของ ASOD หรือผู้แทนอาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียน โดยผู้แทนอาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียนได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงความพยายามในการต่อต้านยาเสพติดในอาเซียน ผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดในอาเซียน เช่น โครงการ ASEAN Integrated Narcotics Enforcement Program โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดให้แก่ผู้ดำเนินงานในภูมิภาคอาเซียน ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอรายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติด แนวทางและมาตรการในการจัดการกับปัญหายาเสพติดภายในประเทศสมาชิก โดยแต่ละประเทศสมาชิกได้นำเสนอปัญหาและการดำเนินงานเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้นำเสนอสถานการณ์ภายในประเทศถึงการใช้ยาเสพติดที่ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุด รองลงมาคือกัญชา ซึ่งเยาวชนเป็นกลุ่มที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการสอดส่องพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด รวมทั้งมีมาตรการในการสกัดกั้นการเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่างๆ รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามให้ความสำคัญ ไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ทั้งในโรงเรียน และในชุมชนด้วย

ประเทศกัมพูชา ผู้แทนรัฐสภากัมพูชา ได้รายงานสถานการณ์ภายในประเทศด้านยาเสพติดต่อที่ประชุม ถึงการใช้ยาเสพติดภายในประเทศ ที่ยาบ้า หรือที่ในประเทศกัมพูชา รู้จักกันในชื่อ “ยาม้า” เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด กัมพูชาประสบปัญหาในการขนย้ายยาเสพติดผ่านแดนมากที่สุด ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ในการดำเนินมาตรการด้านยาเสพติดนั้น รัฐบาลกัมพูชาร่วมมือกับ ประเทศไทย ลาว และเวียดนามในการจัดสัมมนา และการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในภาครัฐบาล และองค์กรไม่แสวงผลกำไร ในการสร้างการตระหนักรู้ และในห้องความรู้ในการสกัดกั้นยาเสพติด

ประเทศอินโดนีเซีย นำเสนอสถานการณ์ภายในประเทศถึงการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างกำแพงในการป้องกันยาเสพติดในทุก ๆ กรณี ช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๖๑ มีการจับกุมยาบ้าได้เป็นจำนวนมาก โดยมาตรการที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียในการป้องกันยาเสพติด คือ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เยาวชนไม่ให้อยู่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ความร่วมมือกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ในการปราบปรามยาเสพติด เป็นมาตรการสำคัญอีกประการหนึ่งของอินโดนีเซียในการจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วย

ประเทศลาว สภาแห่งชาติลาวไม่ได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม แต่ได้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมถึงสถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนของลาวที่มีการขนถ่ายยาเสพติดโดยเฉพาเยาบ้าเป็นจำนวนมาก รัฐบาลลาวได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจาก UNODC หรือสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ในการดำเนินมาตรการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด เช่น การออกนโยบายและยุทธศาสตร์การควบคุมยาเสพติด แผนแม่บทการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางเลือก ในการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นให้เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ แทน นอกจากนี้การมีบทบาทของสมาชิกสภาแห่งชาติและท้องถิ่นในการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนถึงพิษภัยของยาเสพติดก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สภาแห่งชาติลาวดำเนินการ

ประเทศมาเลเซีย ได้นำเสนอรายงานสถานการณ์ภายในประเทศในการยกระดับกฎหมายในการควบคุมการใช้ยาเสพติด ที่มีกลุ่มผู้ใช้หลักคือเยาวชน รัฐบาลมาเลเซียมีความพยายามในการพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การเพิ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอยู่ในบัญชีที่ต้องควบคุม รวมทั้งสร้างร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการออกมาตรการ หรือโครงการต่าง ๆ ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด

ประเทศเมียนมา ได้รายงานสถานการณ์ถึงต้นตอของปัญหาเสพติดในเมียนมาที่มีความหลากหลาย ทั้ง ความยากจน สถานการณ์ทางการเมือง และการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้เมียนมาถูกเรียกว่าเป็น “สนามเด็กเล่นของยาเสพติด” แต่รัฐบาลเมียนมาก็มีความพยายามในการขจัดปัญหามาโดยตลอด จะเห็นได้จากการลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐ จากการสำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เมียนมามีความพยายามในการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ยาเสพติดมาโดยตลอดทั้งการเพิ่มขึ้นของยาบ้าและยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ ซึ่งยังไม่รวมถึงการในการสนับสนุนผู้เสพในฐานะผู้ป่วยให้กลับเข้าสู่สังคมผ่านกระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลเมียนมาได้ออกนโยบายควบคุมยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการลดอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด การส่งเสริมการพัฒนาทางเลือก การพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด ซึ่งเมียนมาเชื่อว่าความพยายามดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จในการลดปัญหายาเสพติดในประเทศและภูมิภาคได้

ประเทศฟิลิปปินส์ นำเสนอรายงานสถานการณ์ภายในประเทศที่ดำเนินการตามนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดภายใต้การบังคับบัญชาของประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตร์เต ที่จะทำทุกอย่างที่ถูกกฎหมายในการขจัดยาเสพติดให้พ้นไปจากประเทศ ซึ่งทำให้สถิติการค้ายาเสพติดมีจำนวนลดลง นอกจากนโยบายที่เน้นการปราบปรามแล้ว โครงการต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการลดอุปสงค์ของยาเสพติดก็มีการดำเนินการในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศในการจัดการกับปัญหายาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ดำเนินการมาโดยตลอด

ประเทศสิงคโปร์ นำเสนอรายงานการใช้ยาเสพติดในประเทศที่ยาบ้าเป็นยาที่มีสถิติการจับกุมสูงที่สุด โดยมีเฮโรอีนตามมาในลำดับที่สอง ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทำให้สถานการณ์ด้านยาเสพติดในสิงคโปร์ยังอยู่ในการควบคุม ซึ่งนอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้ว โครงการ “ความร่วมมือต่อต้านยาเสพติด” ที่ดำเนินมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โครงการดังกล่าว เป็นความพยายามในการนำเอาบุคคลที่มีชื่อเสียง บริษัท หรือสินค้าต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ มาร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ในการต่อต้านยาเสพติดด้วย

ประเทศเวียดนาม เสนอรายงานด้านยาเสพติดในประเทศที่พบกับความยากลำบากในการจับกุมเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้ค้ามีความพยายามในการขนถ่ายยาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ และความนิยมในการใช้ยาเสพติดก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นรูปแบบเก่า เช่น กัญชา เป็นการใช้อย่างประเภที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่ส่งผลให้เกิดอาการวิกลจริตได้ ซึ่งเวียดนามมีความพยายามในการออกกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น ความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดในประเทศ รวมทั้งการสร้างความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ถูกนำมาใช้

ในส่วนของไทย นั้น นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติได้รายงานสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของไทย การกำหนดมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน รวมทั้งได้เสนอแนวทางการป้องกันการเข้าสู่วงจรยาเสพติดในหมู่เยาวชน ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันภัยด้านยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัยด้วยโครงการที่เน้น EF หรือ Executive function ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดตั้งแต่เด็ก โดยเน้นการให้ความรู้แก่เด็กระดับปฐมวัยถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้ความรู้แก่ครูปฐมวัย การสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด



นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ นำเสนอรายงานสถานการณ์ภายในประเทศด้านยาเสพติด

การประชุมช่วงที่ ๒

การประชุมช่วงที่ ๒ เป็นการหารือในร่างข้อมติว่าด้วยการสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต ซึ่งเป็นร่างข้อมติที่ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ยาเสพติดให้หมู่เด็กและเยาวชน โดยเน้นหนักไปที่การสร้างความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดตั้งแต่วัยเด็ก การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อให้กลับเข้าสู่สังคมการเรียกร้องการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนตั้งแต่การให้ความรู้ถึงภัยของยาเสพติด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดด้วย โดยในส่วนของคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอให้บรรจุแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางการพัฒนาทางเลือก ที่ให้ความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ เพราะแต่ละพื้นที่อาจมีรากของปัญหาที่แตกต่างกัน วิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แตกต่างกันตามไปด้วย ซึ่งแต่ละชุมชน แต่ละสังคมจะต้องมีส่วนช่วยส่วนสนับสนุนทั้งการให้ความรู้ และให้การสนับสนุนแก่เยาวชนในการป้องกันภัยจากยาเสพติด

จากนั้นเป็นการหารือถึงข้อกำหนด (TOR) ของการประชุม AIPACODD ซึ่งที่ประชุมฯ ได้หารือกันถึงแนวทางการดำเนินงานของ AIPACODD โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการทำงานของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยยกระดับความพยายามในศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจาก AIFOCOM มาเป็น AIPACODD คือ ความพยายามในการตั้ง Special Desk หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยาเสพติด เพื่อทำการศึกษา ค้นคว้า ติดตามการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียน เพื่อนำเสนอในการประชุม AIPACODD โดยให้คัดเลือกจากอดีตสมาชิกรัฐสภาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านยาเสพติด ทั้งนี้ การตั้ง Special Desk มีประเด็นที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากมีข้อเสนอว่าทุกประเทศจะต้องชำระรายจ่ายประจำปีเพิ่มขึ้น ประเทศละ ๕,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งประเด็นดังกล่าวประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบด้วย โดยในที่ประชุมฯ ได้มีการหารือกันอย่างรอบด้าน ทั้งความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการจ้างเจ้าหน้าที่ Special Desk ในส่วนของฝ่ายไทยนั้น เห็นว่าสำนักงานเลขาธิการสมาชิกรัฐสภาอาเซียนสามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ รวมทั้งการเพิ่มเงินค่าบำรุงประจำปีอีก ๕,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นจำนวนที่มากเกินไป ซึ่งผู้แทนจากรัฐสภาสิงคโปร์ก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายหลังจากการหารือกันอย่างกว้างขวางแล้ว ที่ประชุมฯ เห็นชอบร่วมกันให้สำนักงานเลขาธิการ AIPA ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งคณะทำงานด้านยาเสพติดดังกล่าว ที่มีจุดประสงค์ในการศึกษา สรรหาแนวทาง มาตรการและความร่วมมือระหว่างกันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิก AIPA และนำเสนอในการประชุม AIPACODD ครั้งต่อไป



นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ คุมิตร ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภาสิงคโปร์หารือกันในเรื่องการตั้ง Special Desk

การประชุมครั้งที่ ๓

การประชุมครั้งที่ ๓ เป็นพิธีปิดการประชุม การลงนามในรายงานการประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๑ โดยประธานการประชุมได้กล่าวปิดการประชุม และพลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย หัวหน้าคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวรับตำแหน่งในฐานะของประเทศเจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป โดยพลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัยได้ขอบคุณรัฐสภาสิงคโปร์ในการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และแสดงความมุ่งมั่นต่อที่ประชุมว่าการประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนั้น จะเป็นความก้าวหน้าที่มีความสำคัญในการต่อต้านยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้กล่าวชื่นชมการทำงานของพลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ในฐานะรองประธานการประชุมในการสนับสนุนภารกิจของประธานในการประชุม และการหาข้อยุติในประเด็นที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ทำให้การประชุม AIPACODD ครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี



พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ปฏิบัติหน้าที่รองประธานการประชุม

ข้อเสนอแนะ

การประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นความพยายามของสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ในการยกระดับการทำงานด้านยาเสพติด เพื่อให้มีการสนับสนุนด้านนิติบัญญัติแก่อาเซียนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความพยายามดังกล่าวยังเป็นเพียงนามธรรม ไม่มีแนวทางหรือวิธีการที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร รูปแบบใด ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการ AIPA อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้ง Special Desk ที่มีเป้าประสงค์ในการศึกษาหาแนวทางหรือความร่วมมือ การแบ่งปันข้อมูลด้านยาเสพติด รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของ Special Desk อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน แตกต่างจากการดำเนินงานขององค์กรด้านยาเสพติดอื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือความคุ้มค่าที่แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องชำระในแต่ละปีที่จะต้องเพิ่มขึ้น หากการตั้ง Special Desk ประสบผลสำเร็จ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพในการประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๒ จะต้องนำผลการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการ AIPA เข้าสู่ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้รัฐสภาไทยสามารถนำเสนอแนวทางหรือวิธีการอื่น ๆ ในการยกระดับการทำงานด้านยาเสพติดของ AIPA ได้ เช่น การเพิ่มเติมการหารือกับองค์กรด้านยาเสพติดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

โลก เช่น สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC), เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด (ASOD) ที่มีหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาด้านยาเสพติดโดยตรง มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่สมัชชารัฐสภาอาเซียนในการแก้ไขข้อจำกัดด้านนิติบัญญัติ หรือการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินงานได้ดี ซึ่งจะเหมาะสมกว่าการตั้งกลุ่มบุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติงานจริง ที่อาจไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากพอ ทำให้สูญเสียงบประมาณ และเวลาไปอย่างไม่สมประโยชน์
